

บาท/ดอลลาร์เข้านี้ เปิดตลาดที่ 32.03 บาท แนวโน้มอ่อนค่า คาดกรอบ 31.95-32.10 บาท

\* บาท/ดอลลาร์เปิดตลาดเข้าวันนี้ที่ระดับ 32.03 บาท อ่อนค่าลงจากช่วงปิดท้ายสัปดาห์ก่อนที่ระดับ 32.00 บาท

\* ดิลเลอร์ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ค่าเงินบาทในช่วงนี้เคลื่อนไหวตามสกุลเงินเอเชียและไม่มีแนวโน้มชัดเจน ในระยะสั้นการฟื้นตัวของค่าเงินยูโร และการกลับมาแข็งค่าของเงินเยน เป็นปัจจัยหลักที่ถ่วงดุลให้ดอลลาร์ไม่สามารถแข็งค่าเร็ว เชื่อว่าในสัปดาห์นี้ตลาดมีโอกาสเปิดรับความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) ถ้าไม่มีปัญหาการเมืองระหว่างประเทศใหม่เกิดขึ้น และเงินบาทมีโอกาสแข็งค่าพร้อมกับเศรษฐกิจและการค้าที่ยังแข็งแกร่งทั่วโลก มองกรอบเงินบาทวันนี้ 31.95-32.10 บาท/ดอลลาร์ ส่วนกรอบเงินบาทรายสัปดาห์ที่ 31.80- 32.30 บาท/ดอลลาร์

\* เขากล่าวว่า สัปดาห์นี้ สิ่งที่ต้องจับตา คือ การหารือของสหรัฐและญี่ปุ่นเรื่องเกาหลีเหนือในวันพุธ และการประชุมกลุ่ม G7 ในช่วงท้ายสัปดาห์ วันอังคาร ตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อนอกภาคการผลิตในสหรัฐ (ISM non-manufacturing PMI) คาดว่าจะปรับตัวขึ้นไปที่ระดับ 57.3 จุดจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วสหรัฐ วันพุธ ประธานาธิบดีสหรัฐ นายโดนัลด์ ทรัมป์ มีกำหนดการที่จะพบกับนายชินโซ อาเบะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น โดยจะหารือเรื่องข้อตกลงที่จะยื่นให้กับกับเกาหลีเหนือเพื่อนำไปสู่การลดอาวุธนิวเคลียร์ในคาบสมุทรเกาหลี

\* นอกจากนี้ วันพฤหัสบดียังมีตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานใหม่ในสหรัฐ คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 2.2 แสนตำแหน่ง เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนเล็กน้อยเพราะมีการปิดโรงงานผลิตรถยนต์ในมิชิแกน การประชุมผู้นำกลุ่ม G7 ที่ประเทศแคนาดา จะเริ่มต้นในวันศุกร์ถึงวันเสาร์ โดยการหารือหลักมีสองเรื่องคือการรับมือกับกำแพงภาษีของสหรัฐ และนโยบายเศรษฐกิจยุโรปหลังมีความวุ่นวายจากการเมืองในแถบยุโรป

\* ตลาดการเงินในสัปดาห์นี้มีตัวเลขเศรษฐกิจให้ติดตามไม่มาก แต่มีเรื่องการเมืองระหว่างประเทศที่ค่อนข้างร้อนแรงไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้าตอบทางการค้าด้วยกำแพงภาษี และการเมืองในอิตาลีที่เพิ่งตั้งรัฐบาลได้ แม้เรื่องการเมืองจะไม่ส่งผลบวกกับเศรษฐกิจและการลงทุนโลก แต่ก็ถือว่าไม่ได้เป็นความเสี่ยงใหม่ ขณะที่ตลาดแรงงานสหรัฐก็ยังแสดงให้เห็นว่าภาคธุรกิจไม่ได้รับผลกระทบจากความวุ่นวายทางการเมือง

\* ตลาดหุ้นวอลล์ สตรีทปรับตัวขึ้นในวันศุกร์หลังรายงานการจ้างงานรายเดือนล่าสุดบ่งชี้ถึงเศรษฐกิจอันแข็งแกร่งในสหรัฐและความตึงเครียดทางการเมืองผ่อนคลาย หุ้นภาคเทคโนโลยีนำการปรับขึ้น โดยการปรับขึ้นของบริษัทผู้นำหนักมาก เช่น Apple, Microsoft และ Alphabet หนุนดัชนีเทคโนโลยี S&P 500 สู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์

\*ข้อมูลรัฐบาลเผยว่าในเดือนพ.ค. มีการจ้างงานนอกภาคเกษตรในเศรษฐกิจสหรัฐเพิ่ม 223,000 คนและค่าจ้างรายชั่วโมงเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 0.3% ซึ่งเหนือความคาดการณ์ของนัก เศรษฐศาสตร์ทั้งสองข้อมูล ขณะที่ อัตราการจ้างงานร่วงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 18 ปี ที่ 3.8% ข้อมูลการใช้จ่ายภาคก่อสร้างและการผลิตภาคอุตสาหกรรมยังบ่งชี้ถึงการขยายตัวเพิ่มขึ้นของเศรษฐกิจ

\* ดัชนีดอลลาร์ วันนี้อยู่ที่ 94.16 จากวานนี้ 93.94

\* วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 135.20ล้านบาท

\* วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 3,650.98 ล้านบาท

\* ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วันศุกร์เท่ากับ 32.061 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้